

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 26

Tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, Tổ Thư ký đã nhận được hơn 90 ý kiến tham gia thảo luận từ các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời. Nhìn chung, các đại biểu thống nhất cao nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp, Thư ký kỳ họp xin tổng hợp, báo cáo như sau:

I. Về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

- Đa số đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao với Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trình kỳ họp. Các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn và thách thức đồng thời nêu ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp. Tổ thư ký đã tổng hợp, ghi chép đầy đủ, và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét.

- Về nội dung cụ thể, một số đại biểu có ý kiến như sau:

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,02%, thấp hơn cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp thấp nhất từ trước đến nay, đề nghị UBND tỉnh và các ngành cần có giải pháp tổng thể, toàn diện để hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH năm 2024 đề ra từ 6,5-7%.

+ Nguồn thu ngân sách của cấp tỉnh, cấp huyện còn gặp nhiều khó khăn, chưa bền vững, nhất là các nguồn thu trên địa bàn và thu đầu giá quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp căn cơ nhằm tăng các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tránh tình trạng thất thu thuế; quan tâm hỗ trợ các địa phương huy động thu ngân sách.

+ Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt thấp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, động lực. Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, cần chú trọng đánh giá năng lực nhà đầu tư, chất lượng, hiệu quả của công tác tư vấn, thiết kế.

+ Đề nghị UBND tỉnh bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) vào Báo cáo.

+ Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực về đất đai, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), có chính sách ưu đãi và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp.

II. Lĩnh vực kinh tế

1. Về nông nghiệp, nông thôn

- Một số đại biểu có ý kiến: đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới; quan tâm bố trí bổ sung nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới; Chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn xây dựng mô hình Thôn thông minh, quy trình chứng nhận mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao.

- *Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:*

+ Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ giao đất, giao rừng tự nhiên là tổ chức kinh tế hợp tác xã; nhu cầu nhận đất, nhận rừng khá lớn nhưng hàng năm toàn tỉnh bố trí 500 ha là quá thấp, cần nâng diện tích hỗ trợ lên 2.000 ha/năm; bổ sung quy định mức chi cho người không hưởng lương khi tham gia hoạt động truy quét, tuần tra, bảo vệ rừng.

+ Thực hiện Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh, đối với Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông thôn Cù Bạc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Đề nghị UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cho kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024 để có thời gian thi công hoàn thành toàn bộ công trình.

+ Thực hiện Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp đơn giản hóa mẫu Dự án để thuận lợi cho đối tượng vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Thực hiện Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn đối ứng của Nhân dân tại một số công trình có mức đầu tư lớn như: Công trình giáo dục, Công trình văn hóa, Hạ tầng thương mại nông thôn.

- *Đại biểu huyện Cam Lộ và huyện Triệu Phong* đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí liên quan đến việc đo đạc lại diện tích đất mà các Công ty Lâm nghiệp giao lại cho huyện, vì thực tế hiện nay các huyện không thể giao đất cho dân sản xuất vì chưa đo đạc được.

- *Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh kịp thời bố trí vốn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ nhằm đảm bảo mục tiêu, hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- *Tổ đại biểu Triệu Phong có ý kiến:* Sản xuất nông nghiệp ở một số xã thuộc huyện Triệu Phong bị ốc brou vàng hại lúa non, dùng thuốc diệt ốc vừa tốn chi phí vừa ảnh hưởng môi trường; trồng cây sen bị bệnh thán thư và một số bệnh khác chưa có thuốc đặc trị; chăn nuôi lợn bị dịch tả lợn châu phi, nhiều gia đình không tái đàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT có giải pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp cho người dân.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:

+ Căn cứ các tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 và Điều 6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thôn Cheng đảm bảo tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất bổ sung.

+ Triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, hiện nay địa phương đang khó khăn do nhu cầu nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng rất lớn, trong khi khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa không nhiều, đặc biệt là các xã thuộc lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đề nghị điều chỉnh lại mục tiêu thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và có cơ chế đặc thù tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho 1 xã của huyện Hướng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp thiết thực trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, người dân vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, hỗ trợ xóa nhà tạm.

- Tổ đại biểu Đakrông có ý kiến:

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực NN&PTNT để áp dụng xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia; hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá hộ có kinh nghiệm sản xuất giỏi để có cơ sở triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình liên kết chuỗi.

+ Đakrông là huyện miền núi nên việc đầu tư xây dựng các công trình thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia có mặt bằng chủ yếu là đất rừng các loại cần phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế. Tuy nhiên, thủ tục chuyển đổi tương đối phức tạp, qua nhiều cấp, định mức chi công tác tư vấn lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh định mức chi phí tư vấn lập hồ sơ chuyển đổi và chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi.

- Tổ đại biểu Hải Lăng và thị xã Quảng Trị có ý kiến: Thực hiện Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh “Về phát triển cây lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”, điều kiện hỗ trợ chưa yêu cầu phải có giấy chứng nhận hữu cơ. Tuy nhiên, Công văn số 260/UBND-KT ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh bổ sung thêm yêu cầu “Những diện tích hỗ trợ sản xuất từ Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND phải gắn với chứng nhận hữu cơ, nếu không chứng nhận sẽ không được hỗ trợ”. Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh nội dung công văn nêu trên để thuận lợi thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ.

2. Về đầu tư, xây dựng:

- Một số đại biểu có ý kiến:

+ Đề nghị đánh giá lại tỷ lệ phân bổ nguồn đầu tư công trung hạn đối với

các ngành, lĩnh vực như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế... để đánh giá lại tính hiệu quả và hợp lý trên các lĩnh vực, trong đó đề nghị nói rõ việc bố trí nguồn vốn đầu tư nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Đề nghị tăng cường giám sát chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi bao gồm các hoạt động theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất quá trình thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các cấp quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật giám sát và đánh giá đầu tư công.

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan dẫn đến một số công trình bị mất vốn như kè Thành Cổ, kè chống xói lở bờ sông Thạch Hãn,... được bố trí vốn gần 30 tỷ đồng, đến năm 2023 chỉ giải ngân gần 10 tỷ đồng còn bị thu hồi 20 tỷ đồng; đường Quốc Lộ 9, Quốc lộ 1 về Cửa Việt và một số công trình khác cũng có tình trạng bị mất vốn.

- Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:

+ Đề sớm hoàn thành Dự án Khu tái định cư xã Linh Trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 21/6/2023, đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho phép huyện điều chỉnh chi phí GPMB là 05 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng, điều chỉnh dự toán công trình thực hiện gia cố mái taluy, kịp thời thi công hoàn thành trước mùa mưa.

+ Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Khu tái định cư xã Gio An theo Tờ trình số 1223/TTr-SXD ngày 28/5/2024 của Sở Xây dựng để huyện có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Tổ đại biểu Triệu Phong có ý kiến:

+ Một số dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư nhưng kéo dài thời gian thực hiện, sau đó xin gia hạn nhưng vẫn kéo dài, lãng phí nguồn tài nguyên và bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh không cho phép gia hạn và kiên quyết thu hồi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tiềm năng, khả thi vào đầu tư.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp, quan tâm hơn các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện; bố trí nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, di tích lịch sử.

+ Định mức phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở các xã hiện nay còn rất thấp, huyện không chủ động được nguồn lực, chưa thực hiện xây dựng được trụ sở các xã: Xy, Hướng Sơn, Hướng Linh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và có giải pháp triển khai thực hiện.

+ Tiến độ thực hiện dự án Criem từ nguồn vốn ODA còn chậm, hiện nay người dân các huyện miền núi rất mong chờ dự án được thực hiện để có nguồn nước sạch sử dụng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giám sát tiến độ thực hiện dự án.

- **Đại biểu huyện Hải Lăng** cho rằng dự án cấp nước sạch tại một số xã trên địa bàn huyện Hải Lăng triển khai còn chậm, Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân.

3. Về giao thông, hạ tầng đô thị

- **Tổ đại biểu Triệu Phong có ý kiến:**

+ Đường Hùng Vương nối dài đoạn qua huyện Triệu Phong đã giải phóng xong mặt bằng nhưng thi công quá chậm; một số đoạn đường đào xới không tiếp tục thi công. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công kịp thời hoàn thành đường Hùng vương nối dài.

+ Đã gần 6 năm tỉnh gửi văn bản ra Bộ GTVT nhưng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ái Tử (có 14 điểm đầu nối) vẫn chưa được phép đầu nối vào Quốc lộ 1. Gây ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại, gây bức xúc cho cán bộ và Nhân dân huyện Triệu Phong nói chung và thị trấn Ái Tử nói riêng. Cản trở lớn đến sự phát triển KTXH của địa phương, đặc biệt là huyện sắp trở thành huyện Nông thôn mới. Đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

- **Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:** Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có văn bản gửi Bộ GTVT sớm có ý kiến đầu nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại km 1065 + 230 (T), km 1066 + 350 (T), km 1067 + 319 (T) vào các Khu tái định cư xã Gio An và Linh Trường.

- **Đại biểu thị xã Quảng Trị có ý kiến:** Đề nghị kiểm tra, đánh giá việc sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh để có giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Xem xét, điều chỉnh hợp lý giải phân cách đường QL1 đoạn qua thị xã Quảng Trị; bổ sung hệ thống điện chiếu sáng ở tuyến đường Quốc lộ 1 và một số tuyến đường tại các khúc cua và các điểm đông dân cư để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

4. Về tài nguyên môi trường, đất đai:

- **Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến:** Thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh còn rất nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do quá trình đo vẽ, lập hồ sơ đất đai sai lệch diện tích, thông tin. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

- **Tổ đại biểu Đakrông có ý kiến:** Huyện Đakrông chưa có mỏ đất được cấp phép nên các công trình cần đất đắp, san lấp phải tìm công trình đào thừa làm thủ tục trình UBND tỉnh, Sở TN&MT cấp phép khai thác tận thu từ đào sang đắp, việc này rất khó khăn cho tiến độ dự án. Đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT xem xét tạo điều kiện cho huyện sớm có mỏ đất đi vào hoạt động, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án.

- **Đại biểu huyện Hương Hóa có ý kiến:** một số dự án trên địa bàn miền núi đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, tình trạng đào ủi, sạt lở, xâm phạm đến diện tích rừng... Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét việc cấp giấy phép cho các dự án khai thác khoáng sản trên địa

bàn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường.

5. Về ngân sách, tài sản công, phí, lệ phí:

- **Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:** Hướng Hoá là một huyện được đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo từ điện gió, đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất bố trí trở lại một phần nguồn thu ngân sách cho huyện đầu tư, hỗ trợ sinh kế người dân ở địa phương, đảm bảo các vấn đề xã hội.

- Tổ đại biểu thị xã Quảng Trị có ý kiến:

+ Đề nghị UBND tỉnh rà soát, bổ sung vốn năm 2024 cho thị xã Quảng Trị 28 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành dự án cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị.

+ Đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thị xã để có cơ sở tổ chức đấu giá.

Một số đại biểu có ý kiến:

- Đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các ngành sớm triển khai tổ chức đấu giá các trụ sở của các cơ quan, ban, ngành Trung ương đóng trên địa bàn; có giải pháp xử lý một số công trình trụ sở cơ quan, trường học sau sáp nhập đơn vị hành chính xã không còn sử dụng, giải quyết việc dư thừa tài sản công, tránh lãng phí cơ sở vật chất, nguồn lực.

+ Chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước cơ bản đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên hạ tầng số của một số cơ quan chưa đồng bộ, nhất là ở chính quyền cấp xã còn rất thiếu nguồn lực đảm bảo chuyển đổi số. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ưu tiên phân bổ ngân sách đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đường truyền tại các xã, thị trấn; nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành quy định thực hiện chuyển đổi số.

- Hiện nay kinh phí thực hiện việc cấp nước sinh hoạt cho người dân còn nhiều bất cập, đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét.

III. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

1. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo:

- Một số đại biểu cho rằng việc thực hiện các nghị quyết thuộc lĩnh vực giáo dục chưa đạt hiệu quả cao, nguồn kinh phí bố trí thực hiện chưa đảm bảo theo lộ trình nghị quyết. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại hiệu quả thực hiện chính sách và cân đối bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

- Tổ đại biểu Gio Linh có ý kiến:

+ Thực hiện Nghị Quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh. Khi mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024 tăng 2,34 triệu đồng nên các

chính sách của địa phương liên quan con người đều tăng. Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng tiền lương hàng tháng cho nhân viên hợp đồng nấu ăn tại các trường mầm non công lập, đồng thời nâng thời gian, mức tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 9 tháng/người/năm lên 12 tháng/người/năm.

+ Mức hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng hiện nay thấp so với tình hình thực tế, giá cả vật tư tăng cao ảnh hưởng quá trình thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh định mức chi phí hỗ trợ các danh mục đào tạo nghề đảm bảo phù hợp, khả thi thực hiện Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND tỉnh.

- Tổ đại biểu Hướng Hóa có ý kiến:

+ Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Dự án đầu tư xây dựng Khu bán trú dân nuôi cho học sinh THPT tại Trường THPT Hướng Phùng và Trường THPT A Túc vì học sinh tại các điểm trường này nhà ở rất xa, điều kiện đi lại khó khăn phải thuê, mượn nhà dân trọ học, ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng học tập.

+ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có phương án phát triển mở rộng quy mô trường, lớp ở vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện cho học sinh được đến trường; quan tâm có giải pháp để các em học sinh tốt nghiệp THCS được theo học nội trú tỉnh và các trường PTTH hoặc các trường dạy nghề.

+ Định mức hỗ trợ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho các trường PTDT bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn cho học sinh thấp so với quy định lương tối thiểu vùng. Đề nghị tăng tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn và hỗ trợ chi các khoản phúc lợi và kinh phí đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với nhân viên cấp dưỡng tại các trường PTDT bán trú.

- Đại biểu thị xã Quảng Trị đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học tại TX Quảng Trị, đặc biệt là Trường PTTH thị xã Quảng Trị, năm 2025 trường sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và đón nhân Huân chương độc lập hạng 3.

2. Lĩnh vực văn hóa, y tế, việc làm:

- Tổ đại biểu Vĩnh Linh có ý kiến: Trên địa bàn tỉnh và huyện các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thiếu nguồn thuốc, vật tư y tế chưa đảm bảo khám, chữa bệnh nên người dân đến khám, chữa bệnh ở cơ sở tư nhân; phụ cấp y tế thôn, bản từ đầu năm đến nay một số xã, trong đó có xã Vĩnh Chấp chưa được nhận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ.

- Một số đại biểu có ý kiến:

+ Trên địa bàn tỉnh và huyện có rất nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có kế hoạch trùng tu, tôn tạo, một số di tích chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ở nhiều nơi hệ thống thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, các trang thiết bị xuống cấp chưa đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của người dân chưa được đầu tư; Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ.

+ Trên địa bàn tỉnh có hơn 3.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong đó đã

dừng hoạt động và giải thể gần 300 doanh nghiệp; người lao động bị mất việc làm ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng khá lớn, theo báo cáo đã giải quyết việc làm cho 6.578 lượt lao động, đạt 52,6% kế hoạch, tuy nhiên chủ yếu là đi làm việc ở ngoài tỉnh và nước ngoài hơn 4.000 lượt lao động. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, có chính sách hiệu quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo nhu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn.

IV. Lĩnh vực dân tộc

- **Một số đại biểu có ý kiến:** Tình hình đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh còn nhiều vướng mắc, giải quyết đất ở, đất sản xuất ở mức thấp, không đáp ứng nhu cầu ổn định và sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh và có giải pháp khắc phục. Làm rõ trách nhiệm đối với 936 trường hợp chưa cấp GCNQSD đất ở và 2.046 trường hợp chưa cấp GCNQSD đất sản xuất.

- **Đại biểu Hương Hóa có ý kiến:** Hương Hóa là một huyện được phân bổ nguồn lực đầu tư lớn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay, do thực hiện cơ chế, chính sách chưa triệt để, vướng mắc thủ tục nên giải ngân vốn chậm có thể bị cắt vốn, chuyển vốn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

V. Lĩnh vực pháp chế

- **Một số đại biểu có ý kiến:**

+ Các loại tội phạm về trật tự, an toàn xã hội hiện nay có dấu hiệu gia tăng cả số vụ và đối tượng; trong thời gian qua các ngành chức năng đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên các vụ tai nạn giao thông vẫn tăng cả số vụ và số người chết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ và có giải pháp.

+ Tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số ngày càng phức tạp, xâm nhập vào các làng bản vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng biên giới gây bất ổn an ninh, trật tự, tác động tiêu cực đời sống người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

+ Đề nghị UBND tỉnh đề xuất Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh quy định cơ cấu, bố trí chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã là công chức. Hiện nay, các xã loại 2, loại 3 Văn phòng Đảng ủy cấp xã là cán bộ không chuyên trách, một số xã không có Văn phòng Đảng ủy do chức danh không chuyên trách, lương thấp nghỉ việc.

+ Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quy định mở rộng đối tượng áp dụng của Nghị quyết 88/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 theo hướng đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức ở xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ; điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện là nguồn ngân sách tỉnh.

- Tổ đại biểu Hương Hóa có ý kiến:

+ Tỉnh nên có cơ chế đặc thù cho huyện Hương Hóa được tuyển dụng nhân viên thú y cơ sở có bằng sơ cấp, thường trú tại huyện; sau tuyển dụng, nhân viên thú y tiếp tục học tập đạt chuẩn.

+ Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Biên giới quốc gia chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp dân di cư và kết hôn không giá thú. Trường hợp chưa được phê duyệt nhập quốc tịch của Chủ tịch nước, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để quản lý chặt chẽ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi của huyện.

+ Đề nghị Sở Tư pháp có văn bản đề xuất hướng dẫn cụ thể các trường hợp dân di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện và có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, thực hiện hồ sơ nhập quốc tịch theo Luật Quốc tịch. Đề xuất cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của nước bạn Lào theo hướng thuận tiện cho công dân Lào khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại vùng biên giới.

+ Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới thực hiện các quy định của pháp luật hai nước nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng dân di cư tự do và kết hôn không giá thú.

VI. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp

1. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2030

- Một số đại biểu có ý kiến:

+ Tại điểm h khoản 1 Điều 2 của dự thảo “Chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn” nếu sử dụng “kinh phí thường xuyên theo phân cấp...” như quy định tại khoản 3 Điều 2 của dự thảo sẽ khó khăn đối với ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã; đặc biệt ngân sách xã không có khả năng thực hiện. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh khoản 3 Điều 2 của dự thảo là ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện.

+ Để thuận lợi cho các huyện vận động cán bộ, công chức dôi dư nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, đồng thời điều chỉnh tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này là “Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh đảm bảo”.

2. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết

số 161/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

- Một số đại biểu có ý kiến:

+ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét tăng hỗ trợ mô hình lúa cho 1 vùng sản xuất từ 1 lên 3 vụ, đảm bảo đồng bộ chính sách với quy định hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng hỗ trợ số lượng mô hình bò đáp ứng nhu cầu đăng ký của người dân.

+ Đề nghị xem xét quy định mức hỗ trợ theo hệ số lương cơ sở đối với nhân viên khuyến nông ở xã, phường, thị trấn cho phù hợp mức hỗ trợ đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị quyết 120/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh.

3. Dự thảo Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

- Một số đại biểu có ý kiến:

+ Đề nghị xem xét đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

+ Cần quy định cụ thể địa bàn học sinh được hưởng chính sách.

4. Dự thảo Quy định đối tượng, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Một số đại biểu có ý kiến:

+ Đề nghị cần định danh Giải thưởng Bùi Dục Tài, do hiện nay Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài hết hiệu lực, hiện nay không có văn bản nào có định danh giải thưởng Bùi Giục Tài.

- Giải thưởng Bùi Dục Tài đã được UBND tỉnh ban hành Quy chế từ năm 2013 đến năm 2019 đã dừng thực hiện, nay HĐND tỉnh ban hành chính sách mới thay thế cần làm rõ đối tượng từ năm 2019 đến nay giải quyết quyền lợi như thế nào; đối tượng được công nhận đạt Giải thưởng Bùi Dục Tài cần quy định cụ thể hơn; tên gọi của dự thảo như lúc đầu đăng tải lấy ý kiến trên Trang thông tin điện tử của tỉnh là đảm bảo tính khái quát hơn.

+ Tiêu chuẩn mức thưởng đối với thạc sỹ nước ngoài, không nên quy định thang điểm 9, 10 mà nên quy định A, B, C, D hoặc thang điểm cao nhất là mức 4, 5...cho phù hợp thực tế quy định của các quốc gia.

+ Cần quy định rõ thời điểm đăng ký hộ khẩu để thuận lợi khi xét vinh danh, đồng thời xem xét tiêu chuẩn đạt giải cao các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia,

quốc tế, giải khu vực quốc tế là quá cao.

5. Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Một số đại biểu có ý kiến:

+ Xem xét sửa đổi, bổ sung điểm h vào sau điểm g khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh chưa làm rõ nhu cầu, địa chỉ thực hiện.

+ Nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhu cầu cấp thiết và rất chính đáng, nếu không thực hiện được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất thì chuyển vốn sang hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con. UBND tỉnh phải cam kết trách nhiệm chỉ đạo điều chuyển nguồn vốn; phải bổ sung danh mục điều chuyển vốn cụ thể vào nghị quyết trước khi HĐND tỉnh thông qua.

+ Việc điều chuyển vốn từ dự án 1 sang dự án 5 là chưa phù hợp với thực tế địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân điều chuyển vốn, có hay không việc người dân không có nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nước sạch trên địa bàn các huyện miền núi; đồng thời cân nhắc việc điều chuyển vốn sang các dự án khác cần đánh giá đảm bảo tính cấp thiết và không điều chuyển hết toàn bộ tránh trường hợp Trung ương không hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo. Nếu điều chuyển vốn từ dự án 1, đề nghị chuyển sang dự án 4 hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho bà con.

Trên đây là tổng hợp các ý kiến của các đại biểu tại phiên họp Tổ, thảo luận Tổ. Một số ý kiến của đại biểu đã được nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, một số ý kiến liên quan đến Tờ trình, đề án đã đưa ra khỏi kỳ họp nên Tổ thư ký xin phép không nêu tại báo cáo này.

Kính báo cáo Kỳ họp được biết

TỔ THƯ KÝ KỲ HỌP